



เอกสารประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลนครไทย

งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ website : www.nakhonthai.go.th โทร 055-388301



ตู้ ปณ.19 อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120



ไลน์เทศบาล



เว็บไซต์เทศบาล



เฟสบุ๊คเทศบาล



เทศบาลตำบลนครไทยจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร ภูมิปัญญาไทยเพื่อสุขภาพของชุมชน

นายเอกชัย โศภจิตกาล นายกเทศมนตรีตำบลนครไทย กล่าวว่า พืชสมุนไพร เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมานับพันปี แต่เป็นเพราะปัจจุบันคนส่วนใหญ่ใช้วิธีการรักษาโรค จากแพทย์แผนปัจจุบันมากกว่า จนวิชาแพทย์แผนโบราณที่มีสมุนไพรเป็นยาหลักถูกลืม สรรพคุณและคุณค่าของสมุนไพรอันเป็นสิ่งทีเรียกว่า ภูมิปัญญาของคนโบราณจึงถูกบดบังไปเรื่อยๆ และถูกทอดทิ้งในที่สุด ซึ่งตามความเป็นจริงแล้วคนส่วนใหญ่ ก็รู้ว่า สมุนไพรไทยเป็นสิ่งที่ มีคุณค่าใช้ประโยชน์ได้จริง และใช้ได้อย่างกว้างขวาง จนกระทั่งเมื่อเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขึ้นหลายระลอก และแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว จนเกิดปัญหาเรื่องการรักษาตัวในโรงพยาบาล ขาดบุคลากรทางการแพทย์ ขาดเตียงนอนรักษา ผู้คนจึงเริ่มกลับมาเห็นคุณค่าของสมุนไพรไทยอีกครั้ง เพื่อรักษาและป้องกันโรคด้วยตนเอง และสามารถพัฒนาองค์ความรู้จนต่อยอดจนเป็นอาชีพเสริมและอาชีพหลักต่อไปในอนาคต

พร้อมทั้งกล่าวต่อไปว่า เทศบาลตำบลนครไทย ตระหนักถึงปัญหาและความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น พืชสมุนไพรในท้องถิ่น และบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถในท้องถิ่น ให้นำภูมิความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวกับแพทย์แผนไทย มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีแนวคิดในการจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร ภูมิปัญญาไทยเพื่อสุขภาพของชุมชน ขึ้นในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน ผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไปมีความรู้เรื่องพืชสมุนไพร รู้จักใช้สมุนไพรในการรักษาบำบัดโรคเบื้องต้น สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นต่อตลอดจนสามารถต่อยอดเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของไทยให้คงอยู่ตลอดไป โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 25 คน

สำหรับในการจัดกิจกรรมมีดังนี้ เวลา 09.00 น.พิธีเปิด, เวลา 09.30 – 17.00 น.ฟังการบรรยายในหัวข้อแนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้านเกี่ยวกับการใช้สมุนไพร, ฟังการบรรยายในหัวข้อความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร สรรพคุณและวิธีการใช้สมุนไพร ในการรักษา และดูแลสุขภาพเบื้องต้น, ฟังการบรรยายในหัวข้อการตลาดเรื่องสมุนไพรในปัจจุบัน และสาธิตพร้อมฝึกปฏิบัติการทำยาต้ม น้ำมันนวดสมุนไพร โดย พท.ว. วรทยา ดอนดี จากแพทย์แผนไทยสาขาเวชกรรม เป็นวิทยากร

เทศบาลตำบลนครไทยจึงขอประชาสัมพันธ์การจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร ภูมิปัญญาไทยเพื่อสุขภาพของชุมชนให้ประชาชนได้รับทราบ และขอเชิญผู้รับการฝึกอบรมเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

ชฎากรณ์ ภิรมย์ ชาว/พิมพ์/23 พ.ค. 2565

บวรลักษณ์ ภูมิดี ตรวจ/ทาน/23 พ.ค. 2565

พบเห็นการทุจริต...โปรดแจ้ง

ตู้ ปณ.19 อำเภอ นครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120 หรือเว็บไซต์เทศบาล www.nakhonthai.go.th

“มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ยึดมั่นคุณธรรม ทำงานเป็นทีม”